

HƯNG HÀ

Nô nức xuống đồng làm thủy lợi đông xuân

Để bảo đảm nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2017 - 2018, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tích cực tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng.



Cán bộ, công nhân viên khối UBND huyện tham gia làm thủy lợi tại xã Thái Hưng (Hưng Hà).

Hưởng ứng phong trào, sáng ngày 16/12, hơn 500 lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động khối Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ cùng lực lượng vũ trang huyện đã xuống đồng tiến hành nạo vét, vệ sinh kênh mương tại hai xã Bắc Sơn và Thái Hưng. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Mặc dù trời rét song lực lượng tham gia làm việc rất tích cực, trách nhiệm. Trong 1 ngày ra quân, lực lượng tham gia đã làm vệ sinh, đào đắp, nạo vét được hàng chục ki-lô-mét kênh mương, bờ vùng, bờ thửa. Anh Trần Đình Dương, thôn Tống Xuyên, xã Thái Hưng chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang huyện, đến nay hệ thống kênh mương khu vực cánh đồng Lê của thôn đã được dọn vệ sinh, nạo vét thông thoáng, bảo đảm phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất của gia đình tôi cũng như của bà con địa phương. Theo chị Nguyễn Thị Linh, cán bộ khối UBND huyện Hưng Hà: Hưởng ứng phát động của huyện, chúng tôi tích cực cùng bà con địa phương làm thủy lợi đông xuân cho kịp lịch thời vụ đã được ngành chuyên môn khuyến cáo, góp phần giành thắng lợi trong vụ sản xuất mới.

Cùng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, ngành Giáo dục Hưng Hà cũng đã huy động hơn 1.000 cán bộ, giáo viên ra quân làm thủy lợi đông xuân tại địa phương. Phòng chỉ đạo các trường học tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, thời gian, địa điểm của công tác thủy lợi đông xuân, đồng thời trang bị đầy đủ dụng cụ phục vụ lao động để đào đắp, nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương nội đồng. Chi Đỉnh Thị The, Bí thư Huyện đoàn chia sẻ: Huyện đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở, nhất là đoàn các trường THPT trên địa bàn huy động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia làm thủy lợi cùng địa phương. Trong ngày ra quân đã có gần 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia làm thủy lợi góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành kế hoạch, phục vụ sản xuất đạt hiệu quả.

Hưởng ứng đợt phát động, hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, giáo viên trường mầm non, tiểu học xã Hồng Lĩnh đã tổ chức làm thủy lợi nội đồng tại thôn Vũ Đoàn. Với tinh thần lao động cao, lực lượng tham gia đã làm vệ sinh trên 1.000m mương máng, tạo thuận lợi cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất trên 300ha đất nông nghiệp của xã. Còn tại xã Minh Khai, công tác thủy lợi đông xuân được triển khai thực hiện từ cuối tháng 11/2017. Ông Phạm Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương đã huy động hơn 100 người cùng với sự hỗ trợ của khoảng 800 đoàn viên thanh niên tham gia làm thủy lợi nội đồng. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành đào đắp, nạo vét kênh mương với khối lượng 1.700m³. Ông Phạm Ngọc Đại, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thống Nhất cũng chia sẻ: Triển khai làm thủy lợi đông xuân từ cuối tháng 11/2017, đến nay toàn xã đã nạo vét, thu dọn vệ sinh được 35.000m mương máng, đạt 70% kế hoạch. Hưởng ứng phát động của huyện về làm thủy lợi đông xuân, xã đã huy động 200 người tham gia, đào đắp được hơn 1.000m kênh mương.

► Kuwait tài trợ 9,3 triệu USD giúp Thái Bình ứng phó với biến đổi khí hậu

(nhandan.com.vn) Tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà thay mặt Chính phủ Việt Nam và ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait về phát triển kinh tế Ả Rập (Quỹ Kuwait) đã ký kết hiệp định vay vốn hơn 9,3 triệu USD cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu ở huyện Thái Thụy.

Thời gian qua, Quỹ Kuwait đã hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam để thực hiện 14 dự án với tổng trị giá khoảng 168,776 triệu USD. Số vốn vay này được tập trung cho các dự án cơ sở hạ tầng nông thôn và đã đưa vào sử dụng có hiệu quả như: thủy lợi Dầu Tiếng, thủy lợi Vân Đình, đường giao thông Đắc Tô - Ngọc Linh, đường giao thông Phủ Thông - Khang Ninh... Dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu ở huyện Thái Thụy là dự án chuyển biến đổi khí hậu đầu tiên của Quỹ Kuwait tài trợ cho Việt Nam. Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết: Nguồn vốn vay không ràng buộc từ Quỹ Kuwait là sự hỗ trợ quý báu cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo cũng như góp phần vào mục tiêu chung trong nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai của tỉnh Thái Bình nói riêng và của khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

Phát biểu tại lễ ký, ông Hesham Al-Waqayan cho rằng, đối phó với biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu hàng đầu của Liên hợp quốc. Quỹ Kuwait vui mừng vì đã được đóng góp một phần nhỏ với nhân dân tỉnh Thái Bình trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu và hy vọng dự án này sẽ góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Hesham Al-Waqayan khẳng định: "Quỹ Kuwait luôn sẵn sàng tài trợ các dự án phát triển hạ tầng tại Việt Nam trong thời gian tới".

MAI THƯ

► Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với năm 2016

Năm 2017, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo đời sống người nghèo, nhờ đó số hộ nghèo giảm mạnh so với năm 2016. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2017 là 25.349 hộ, giảm 3.398 hộ; tỷ lệ hộ nghèo 4,01%, giảm 0,6% so với năm 2016. Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 21.550 hộ, giảm 110 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 3,41%, giảm 0,06% so với năm 2016. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện đáng kể, qua đó đời sống của các hộ nghèo ngày càng được cải thiện, nâng lên.

NGUYỄN CƯỜNG

► TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG - TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tích cực tuyên truyền tới các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Chỉ thị số 171/2011/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của liên bộ Tài chính - Công Thương. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm đã phát hành nhiều tờ rơi với các thông điệp như "Bàn hãy tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng làm việc và sử dụng điện hợp lý". Trong đó, Trung tâm khuyến cáo các cơ quan đơn vị nên cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị, giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào, khuyến khích sử dụng bóng đèn led tại các vị trí thích hợp. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng cần sử dụng những thiết bị được chứng nhận dán nhãn tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương, dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi trời không quá nóng, không mở cửa khi bật điều hòa, tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên...

THU THỦY

Thiên ưu 8 là giống lúa thuần chất lượng được Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương chọn tạo, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là bộ giống chuẩn quốc gia và đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh từ vụ mùa năm 2016. Ghi nhận từ thực tế của bà con nông dân, đây là giống có khả năng chống chịu tốt với thời tiết khí hậu khắc nghiệt, kháng sâu bệnh, cho năng suất, sản lượng cao, chất lượng gạo ngon.

Ngay từ vụ đầu tiên đưa vào gieo cấy trên đồng đất Duyên Hải (Hưng Hà) năm 2015, Thiên ưu 8 đã "được lòng" người dân khi cả vụ mùa hầu như không phải phun thuốc bảo vệ thực vật lại có thời gian sinh trưởng ngắn, giúp bà con chủ động về thời vụ trong sản xuất vụ đông. Ông Nguyễn Xuân Luyện, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Giống lúa Thiên ưu 8 kháng bệnh đạo ôn rất tốt nên từ vụ xuân năm 2016, giống lúa này được đồng bào nông dân lựa chọn. Hơn nữa, đây là giống ngắn ngày, cho năng suất khá, giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian để luân canh tăng vụ tiếp theo vì thế vụ mùa cơ cấu giống Thiên ưu 8 cũng chiếm phần lớn. Vụ xuân năm 2018, trong đề án sản xuất do HTX xây dựng, Thiên ưu 8 chiếm khoảng

Hiệu quả giống lúa thuần Thiên ưu 8



Thành công từ các mô hình khảo nghiệm, Thiên ưu 8 được nhiều địa phương đón nhận tích cực.

60% trong tổng số 300ha diện tích gieo cấy.

Không chỉ riêng Duyên Hải, nhiều xã như Thái Hưng, Bắc Sơn, Hùng Dũng, Địch Nông... của huyện Hưng Hà; Quỳnh Châu, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nguyễn... của huyện Quỳnh Phụ cũng đã cơ cấu phần lớn diện tích gieo cấy bằng giống lúa thuần Thiên ưu 8 tại các vùng quy hoạch lúa thâm canh, năng suất.

Dù mới chỉ "làm quen" với giống lúa này từ vụ

xuân năm 2017 với diện tích khoảng 16ha nhưng xã Tam Quang (Vũ Thư) cũng đưa Thiên ưu 8 trở thành giống chủ lực trong cơ cấu giống lúa ở vụ xuân năm 2018. Ông Hoàng Đình Sơn, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Từ thực tế sản xuất vụ xuân năm 2017 tôi thấy Thiên ưu 8 có khả năng thích ứng cao, đặc biệt là chống chịu sâu bệnh rất tốt, ở vụ xuân hầu như không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất lúa

ngang với các giống lúa thuần đang gieo cấy tại địa phương. Không chỉ giảm chi phí sản xuất, giống lúa này dễ nhánh khỏe, tập trung, cơm ngon lại "sạch" hơn nhiều giống lúa khác do ít phải phun thuốc bảo vệ thực vật vì vậy nông dân đón nhận rất tích cực.

Cuộc trò chuyện với ông Đỗ Duy Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương chi nhánh Thái Bình liên tục bị ngắt quãng bởi những

cuộc điện thoại từ các đại lý đề nghị nhập thêm giống lúa Thiên ưu 8. Trao đổi với chúng tôi, ông Bằng cho biết: Qua thời gian khảo nghiệm và đánh giá ở một số vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chúng tôi thấy Thiên ưu 8 là giống lúa ngắn ngày phù hợp với cơ cấu 2 vụ lúa 1 vụ màu ở địa phương. Ở vụ xuân, Thiên ưu 8 kháng bệnh đạo ôn rất tốt nên được nhiều HTX, đại lý giống khuyến cáo cho nông dân gieo cấy. Đồng hành cùng bà con nông dân trong vụ xuân tới, chi nhánh đã chuẩn bị trên 1.000 tấn

giống lúa thuần, lai các loại, trong đó khoảng 150 tấn giống lúa Thiên ưu 8 để cung ứng cho bà con. Được vinh danh trong danh sách 145 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng, Thiên ưu 8 không chỉ đem lại cho nông dân Thái Bình mùa màng bội thu, năng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích và năng lực cạnh tranh mà còn giúp các địa phương hiện thực hóa đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

NGÂN HUỖN

Đặc điểm của giống lúa Thiên ưu 8:

- Là giống cảm ôn, gieo cấy được cả hai vụ;
- Chiều cao cây 100 - 110cm, phiến lá thẳng đứng, khóm gọn, màu xanh đậm, dễ nhánh tập trung;
- Thời gian sinh trưởng vụ xuân 125 - 130 ngày, vụ mùa 100 - 105 ngày;
- Năng suất trung bình 7 - 8 tấn/ha, thâm canh đạt 8,5 - 9 tấn/ha;
- Hạt thon, dài, mõ cong, màu vàng sáng, chất lượng gạo tốt, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ăn người vẫn dẻo;
- Khả năng chống đổ khá, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính: đạo ôn, khô vằn, bạc lá... khả năng thích ứng rộng;
- Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp chân vùn cao và vùn thấp;
- Mật độ cấy từ 50 - 55 khóm/m², cấy 2 - 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết và mùa lễ hội xuân

"Không chờ quá tải, quá số ghế quy định, không chờ hàng cấm, hàng hôi tanh, nghiêm cấm vận chuyển pháo nổ, đặc biệt là hàng dễ cháy, nổ và mùa lễ hội xuân, gia cầm trên xe khách, tránh lây lan dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn" - đó là một trong những nội dung Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách thực hiện nghiêm trong dịp tết và mùa lễ hội xuân Mậu Tuất 2018.

Theo dự báo của ngành Giao thông Vận tải, trong dịp tết và mùa lễ hội xuân Mậu Tuất 2018, lượng hành khách có nhu cầu đi lại sẽ tăng cao so với ngày thường. Với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong hoạt động vận tải dịp tết và mùa lễ hội xuân, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vệ sinh phương tiện sau mỗi chuyến đi và dự phòng vật tư, phụ tùng thay thế để bảo đảm cho phương tiện vận hành an toàn, liên tục. Các phương tiện đều phải niêm yết công khai giá cước, thực hiện bình ổn giá cả thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ. Nghiêm cấm lái xe uống rượu, bia trước, trong khi điều khiển

phương tiện hoặc tự ý nâng giá cước, bắt chẹt khách, sang nhượng khách, gây phiền hà cho hành khách. Tuyệt đối không để xảy ra tranh giành khách dẫn đến xô xát giữa các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Xe chạy tuyến cố định phải chạy đúng hành trình, dừng đón, trả khách đúng nơi quy định... Là một trong những doanh nghiệp vận tải hành khách chủ lực của tỉnh, ngay từ đầu tháng 12/2017, Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện. Ông Bùi Duy Hoàn, Giám đốc Công ty cho biết:

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ tết, Công ty đã chủ động xây dựng phương án, bố trí phương tiện vận chuyển hành khách với phương châm "an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, văn minh, lịch sự". Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động kiểm tra sức khỏe lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện giá vé theo quy định, kiên quyết không để tăng giá vé mà Công ty đã kê khai, niêm yết. Hiện nay, Công ty có 50 đầu xe khách chạy tuyến cố định, chủ yếu là tuyến Thái Bình - Hà Nội và ngược lại. Đây là tuyến có lượng khách đi lại rất đông trong dịp tết, do đó Công ty đã lên phương án dự phòng tăng chuyến trong trường hợp lượng hành khách tăng đột biến, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các đầu bến. Ông Bùi Huy Quang, Trưởng phòng Vận tải và an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Vận tải hành khách của tỉnh hiện nay vẫn chủ yếu là vận tải đường bộ, bằng xe ô tô,

hành khách đi và về Thái Bình trên các tuyến vận tải hành khách tập trung dừng tại các bến xe khách, nhất là Bến xe khách trung tâm. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các bến xe phân công ca trực liên tục, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải để điều động phương tiện, bảo đảm chở hết khách vào những ngày lưu lượng hành khách tăng đột biến. Quán triệt đến cán bộ, nhân viên làm việc tại bến có thái độ phục vụ hành khách nhiệt tình, chu đáo. Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trao đổi với phòng viên, ông Trịnh Xuân Hào, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, trong dịp tết và mùa lễ hội xuân Mậu Tuất 2018, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường lực lượng ở các điểm nút giao thông trọng

điểm như Bến xe khách trung tâm, cầu Tân Đệ, cầu Triều Dương... Đặc biệt chú ý kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện; tập trung xử lý nghiêm các xe dù, bến cóc phát sinh trong dịp tết, các phương tiện chạy vòng vờ đón, trả khách tại những nơi không đúng quy định.

Bên cạnh đó sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra, đón đón các nhà thầu đang triển khai dự án giao thông trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên những đoạn tuyến vừa khai thác vừa thi công... Cùng với bảo đảm

an toàn giao thông đường bộ, lực lượng thanh tra giao thông cũng sẽ phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 11 (Cục Đăng kiểm Việt Nam) và các địa phương kiểm tra các bến phà, bến khách ngang sông; kiên quyết đình chỉ những bến không đủ điều kiện hoạt động... PHẠM HƯNG



Bến xe khách trung tâm luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.